



สารจากประธานมูลนิธิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



ในศักราชที่ดีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 ดิฉันขออัญเชิญ คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและครอบครัว รวมทั้งแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านประสบความสำเร็จ สุขสันต์สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา และคุณแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไป

คณะกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับยาขับธาตุเหล็ก GPO-L-ONE ซึ่งองค์การเภสัชกรรมผลิต และได้มีโครงการศึกษาวิจัยถึงผลข้างเคียงของยาและประสิทธิภาพของยานี้ในการขับธาตุเหล็ก ซึ่งผลในภาพรวมคือยานี้แม้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง แต่หากใช้ยาในความควบคุมของแพทย์ผู้รักษาโดยใกล้ชิดก็จะปลอดภัย และปัจจุบันมียารองจำหน่ายในท้องยาของโรงพยาบาลแล้ว และด้วยความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้เริ่มดำเนินการนำร่องการใช้ยานี้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ใช้บัตรทองจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ (ประมาณ 1,000 ราย) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีโอกาสใช้ยานี้โดยทั่วถึงทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับประสิทธิภาพของยา GPO-L-ONE ในการขับธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ค่อนข้างดีมาก แม้ใช้ยานี้เพียงตัวเดียว แต่ผลในเด็กซึ่งได้รับเลือดบ่อยเป็นประจำสามารถลดธาตุเหล็กได้บ้าง แต่คาดว่าถ้าใช้ร่วมกับยาขับธาตุเหล็กชนิดดี (Desferal) น่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โครงการวิจัยนี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และคณะวิจัยจะรายงานผลและส่งข่าวให้ทุกท่านทราบต่อไป

ศุภกวีร์ จุฬินตา

(ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดศราคร จุฬินตา)
ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

สารจากประธานชมรม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



หากท่านได้ติดตามข่าวสารจากจุลสารชมรมฯ และจากการจัดงานประจำปีของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ก็จะสามารถเข้าใจปัจจุบันนี้มียาขับธาตุเหล็กหลายขนาน ทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทาน มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานร่วมกันในการที่จะปรับปรุงดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะเหล็กเกิน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ปัจจุบันมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เด็กจนโต และหลายคนเรียนจบระดับมหาวิทยาลัย และประกอบอาชีพแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียนั้นไม่มีปัญหาเรื่องสมองและสติปัญญาเลย เราคงจะได้ข่าวบัณฑิตใหม่เพิ่มขึ้นจากจุลสารของชมรมฯ ฉบับต่อไป เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ร่วมภูมิใจ หากสมาชิกชมรมฯ ท่านใดมีข่าวสารที่จะให้พวกเราได้ร่วมภูมิใจ กรุณาเขียนข่าวส่งมายังชมรมฯ ด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในวาระที่ดีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 นี้ ดิฉันขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดคุ้มครองให้สมาชิกชมรมฯ ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง

นางสายพิน พหลโยธิน

นางสายพิน พหลโยธิน
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย